



## ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

รวบรวมโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย

11 กรกฎาคม 2567

### เวียดนามและมาเลเซียส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าทวิภาคี



นาย เหงียน ฮ่อง เตียน (Nguyen Hong Dien) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม และ นาย Zafrul Abdul Aziz รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง การค้า และอุตสาหกรรมมาเลเซีย ได้ระบุถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าทวิภาคีระหว่างเวียดนามและมาเลเซียในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ กรุงฮานอย วันเดียวกัน ทั้งสองรัฐมนตรีเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการการค้าร่วมเวียดนาม - มาเลเซีย ครั้งที่ 4

ในการประชุม นาย เหงียน ฮ่อง เตียน (Nguyen Hong Dien) ยืนยันว่ามาเลเซียเป็นพันธมิตรที่สำคัญของเวียดนาม โดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุน ที่มีผู้ประกอบการของมาเลเซียเข้ามาลงทุนในเวียดนามจำนวนมาก

ส่วน นาย Zafrul Abdul Aziz รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง การค้า และอุตสาหกรรมมาเลเซีย ระบุว่า มาเลเซียมีความคาดหวังสูงต่อความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับเวียดนาม หลังการประชุม ทั้ง 2 รัฐมนตรีได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมการประชุมครั้งที่ 4 ของคณะกรรมการการค้าร่วมเวียดนาม - มาเลเซีย

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567 การประชุมทางเทคนิคของคณะกรรมการจัดขึ้นที่กรุงฮานอย ในระหว่างการประชุม ทั้ง 2 ฝ่ายแสดงความพึงพอใจต่อการพัฒนาและความสำเร็จในความร่วมมือทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคระหว่าง 2 ประเทศนับตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ทั้งสองฝ่ายย้ำความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้บรรลุหลังจากการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการของนาย Anwar Ibrahim นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2566 อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการส่งเสริมการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่าง 2 ประเทศในพื้นที่ที่ทั้ง 2 ฝ่ายมีผลประโยชน์ร่วมกัน

ทั้ง 2 ฝ่ายยังตกลงที่จะทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้าทวิภาคี 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเร็วที่สุด โดยสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยมากขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ 2 ประเทศ รวมถึงผลิตภัณฑ์ฮาลาล เพื่อเจาะตลาดผู้บริโภคในเวียดนามและมาเลเซีย

(จาก <https://en.vietnamplus.vn/>)

## ข้อคิดเห็น สคต

เวียดนามและมาเลเซียได้สร้างความสัมพันธ์ทางการค้าทวิภาคีที่แข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมา ทั้ง 2 ประเทศไม่เพียงมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมกันเท่านั้น แต่ยังมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ประสิทธิภาพอีกด้วย ด้วยความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การค้า การลงทุน และการพัฒนาอุตสาหกรรม เวียดนามและมาเลเซียได้สร้างโอกาสใหม่ๆ และมีส่วนร่วมอย่างแข็งแกร่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างทั้ง 2 ประเทศยังได้รับแรงผลักดันจากการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอีกด้วย กรมศุลกากรเวียดนามระบุว่า ในปี 2566 มูลค่าการค้าทวิภาคีระหว่างเวียดนามและมาเลเซียอยู่ที่ 12,670 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 13.73 เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยมูลค่าการส่งออกจะอยู่ที่ 4,860 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 12.63 เมื่อเทียบกับปี 2565 การนำเข้ามีมูลค่า 7,810 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 14.4 เมื่อเทียบกับปี 2565 จากสถิติจาก Trademap ในปี 2566 เวียดนามเป็นประเทศส่งออกสินค้าใหญ่อันดับที่ 13 ของมาเลเซีย คิดเป็นร้อยละ 2.26 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดของประเทศ เวียดนามและมาเลเซียต่างลงทุนอย่างมากในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้เกิดเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยสำหรับความร่วมมือในด้านนี้ ธุรกิจจากทั้ง 2 ประเทศได้ร่วมมือกันเพื่อมีส่วนร่วมในโครงการความร่วมมือ ตั้งแต่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงการพัฒนาโซลูชันเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง ความร่วมมือดังกล่าวไม่เพียงแต่สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับโลกของทั้งสองประเทศอีกด้วย